
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 795  —  449. mál.

Fyrirspurn

til umhverfis- og auðlindaráðherra um losun gróðurhúsalofttegunda.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

1. Hver eru helstu sóknarfæri Íslands í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda?
2. Hver er framtíðarsýn ráðherra í þessum efnum?

 




